
 
 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  
พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๖ โดยมี ดร.ตวง  
อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ท าหน้าที่ประธานในการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex 
Meetings) มีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ 
และเร่ งรัดการปฏิรูปประเทศด้ านการศึกษา และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ   
โดย  พลเอก ประสาท สุข เกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ สอง ในฐานะประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประ เทศด้านการศึกษา  
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการว่า 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาการติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเชิญผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้มาให้ข้อมูล ซึ่งขณะนี้
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ด าเนินการตามกฎหมายแต่ยังติดขัดในเรื่องโครงสร้าง กล่าวคือ พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ก่อนการแก้ไข
ปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการฯ ท าให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ต้องด าเนินการโดยอาศัยโครงสร้างเดิม
พร้อมด้วยการขับเคลื่อนภารกิจทั้ง ๑๒ กลุ่มงานไปพลางก่อน โดยมุ่งเน้นเร่งด าเนินการในเรื่องการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แต่ละจังหวัด  
ส่วนในประเด็นของการบรรจุต าแหน่งประจ าข้าราชการครูและบุคลากรของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีความคืบหน้าในเรื่องการผู้ได้รับการคัดเลือก
ต าแหน่ง รอง ผอ.สกร.จังหวัด โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  ให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งและอ านาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจ าจังหวัดก่อน แล้วเสนอ ก.ค.ศ. 
พิจารณาอีกครั้ง 

พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายเฉลา พวงมาลัย  
โฆษกคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ได้รายงานสรุปผล 
การด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการว่า คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาความคืบหน้าการจัดท ารายงานการ
พิจารณาศึกษา เรื่อง การขอจัดตั้งกรมการมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งคณะท างานได้ด าเนินการยกร่างรายงาน 
จ านวน ๕ บท โดยคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาร่างรายงานแล้วเห็นว่าเนื้ อหาในภาพรวมค่อนข้าง 
มีความเหมาะสม แต่ควรมีการเพิ่มเติมข้อมูลในบทที่ ๔ และบทที่ ๕ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวควรจะต้องมีการรับฟัง 
ความคิดเห็นจากหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาที่ เกี่ ยวข้องจึ ง เ ห็นควรใ ห้มีการจัดประชุม  

ร่วมกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน ๖๒ เขตพื้นที่ รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ในสังกัด
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเป็นการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings)  
ในวันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ 

 

ฉบับท่ี ๓๑/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  



๒ 
 

ภาพ – ข่าว โดย ณัฐกานต์ – พรภวิษย ์

พิ จ า ร ณ า ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง คณะอนุ ก ร รมาธิ ก า ร ก า รอาชี วศึ ก ษ า  
โดย รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวรกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 
ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ได้มีการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา  
เร่ือง ๑) ระบบทวิวุฒิ โอกาสของผู้เรียนอาชีวศึกษา ๒) การพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชนตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
๓) การขับเคลื่อนกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา และพิจารณาก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานของ 
คณะอนุกรรมาธิการ ณ จังหวัดเชียงราย 

พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการเรียนรู้ และการศึกษาเอกชน โดย นายออน   
กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการเรียนรู้  
และการศึกษาเอกชน รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการว่า   คณะอนุกรรมาธิการได้
พิจารณาการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับผู้สูงวัย
อย่างมีคุณภาพ” โดยมีการประชุมจ านวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
ซึ่ ง ได้ เชิญหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องมา ให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมาธิการ ดั งนี้  ๑)  กระทรวงศึกษาธิการ  
และ๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  

ซึ่งได้เชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้ ๑) กรมการศาสนา และ๒) ส านักงบประมาณ 

 

 

 

 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการรับทราบความคืบหน้าในเร่ืองดังกล่าว และหากคณะอนุกรรมาธิการด าเนินการศึกษาและ
ติดตามการด าเนินการเป็นประการใด จะน าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบในโอกาสต่อไป 

 

 

 

 

 

 


